
PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
 
DYDD LLUN, 13 TACHWEDD 2023 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Lancaster(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ash-Edwards, Davies, Lay a/ac Thomson 
 

1 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU'R PWYLLGOR  
 
Mae’r Cyngor, yn ei gyfarfod blynyddol a gynhaliwyd ar 25 Mai 2023, wedi penodi’r 
Cynghorydd John Lancaster fel Cadeirydd a phenodwyd yr aelodau canlynol i’r 
Pwyllgor:   
  
Y Cynghorwyr Lancaster, Ash-Edwards, Carter, Davies, Derbyshire, Goodway, Lay, 
Palmer, Parry, Simmons a Thomson. Mae un swydd wag ar hyn o bryd. 
  
 
2 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Cytunodd y Cyngor, yn ei gyfarfod blynyddol ar 25 Mai 2023, ar y Cylch Gorchwyl 
canlynol:  
  

         Ymgymryd â swyddogaeth yr Awdurdod Lleol o ran penodi Pennaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd;  

         Parhau i adolygu digonolrwydd y ddarpariaeth o staff, adeiladau ac adnoddau 
eraill a ddarperir i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd yr 
Awdurdod;  

 Gwneud adroddiadau, o leiaf unwaith y flwyddyn, i’r Cyngor llawn mewn 
perthynas â’r materion hyn. 

  
 
3 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Russell Goodway. 
  
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
  
  
 
5 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2023 gan y 
Pwyllgor fel cofnod cywir ac fe'u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
  
 
 
 
 



6 :   CANLLAWIAU STATUDOL AC ANSTATUDOL LLYWODRAETH CYMRU AR 
GYFER PRIF GYNGHORAU YNG NGHYMRU  

 
Rhoddwyd adroddiad i'r Pwyllgor ar Ganllawiau Statudol ac Anstatudol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Prif Gynghorau Cymru, a elwir hefyd yn Llawlyfr Democratiaeth, a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2023 ac a oedd yn cynnwys canllawiau wedi'u 
diweddaru o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 ar gyfer y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd yn ogystal â chanllawiau newydd ar y darpariaethau 
democratiaeth a gyflwynwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021. 
  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau sut mae'r canllawiau terfynol yn effeithio ar 
gyfansoddiad a swyddogaethau'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd; amseru'r 
Cyngor gan gynnwys cyfarfodydd pwyllgor; Hyfforddiant, datblygiad a chefnogaeth ar 
gyfer Lleol Aelodau'r Awdurdod; cymorth a gwasanaethau ymchwil ar gyfer 
cynghorwyr; trefniadau ar gyfer sicrhau trosolwg a chraffu effeithiol; penodi pobl i 
gadeirio Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu; aelodau cyfetholedig o Bwyllgorau Trosolwg 
a Chraffu; trefniadau galw i mewn; Galw am weithredu gan Gynghorwyr; ystyried 
safbwyntiau'r cyhoedd; a Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ar y Cyd. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau, sy'n cael eu crynhoi fel a 
ganlyn:  
  

         Mynegodd yr aelodau bryder fod y cyhoedd ond yn ymwybodol o waith 
pwyllgorau craffu pan wnaethant drafod pethau y maent yn effeithio arnynt yn 
bersonol ac adroddwyd y trafodaethau yn y cyfryngau. Trafodwyd a allai 
diweddaru'r cylch gorchwyl helpu i'w hyrwyddo. Dywedodd swyddogion fod 
canllawiau ar wefan y Cyngor ond efallai y bydd angen gwella'r ffordd yr oedd 
yr wybodaeth yn cael ei harddangos. 

  
         Trafododd yr Aelodau y broblem o drefnu cyfarfodydd pwyllgorau ar adegau 

sy'n gwrthdaro neu'n gorgyffwrdd a'r anhawster pe bai'r Aelodau'n ymwneud â 
mwy nag un pwyllgor. Dywedodd swyddogion fod pob ymdrech yn cael ei 
wneud i osgoi gwrthdaro ond nid yw bob amser yn bosibl gan fod angen trefnu 
cyfarfodydd ar adeg sy'n gyfleus i fwyafrif yr aelodau. 
  

         Trafododd yr Aelodau sut y gellid asesu effeithiolrwydd cyfranogiad y 
cyhoedd. Dywedodd swyddogion fod diffyg dealltwriaeth y cyhoedd ar sut i 
ymgysylltu â phwyllgorau. Y dasg yw gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd, a 
monitro faint o bobl sy'n mynychu cyfarfodydd, cymryd rhan ac ymgysylltu. 
Bydd swyddogion yn cronni data cyn Etholiadau Awdurdodau Lleol 2027. 
  

         Trafododd yr Aelodau sut y gellid cefnogi Cynghorwyr i gael persbectif 
ehangach trwy gael mynediad i'r wasg fasnach a rhoi trosolwg o weddill y DU. 
Dywedodd swyddogion fod Data Cymru yn darparu gwybodaeth am wardiau o 
gyfrifiad 2021, a bod Swyddogion yn gweithio gyda Swyddfa'r Cabinet ynglŷn 
â data ar Gynlluniau Corfforaethol a gyda CLlLC ar ddata ar gyfer 
Gwasanaethau Democrataidd. Cyfeiriwyd at y gwahaniaeth rhwng cael 
gwybodaeth a deallusrwydd a'r angen am ddadansoddiad mewn fformat 
symlach a nodi'r hyn sydd ei angen ar Aelodau fel blaenoriaeth. 
  



         Trafododd yr Aelodau a oedd anghysondeb â'r canllawiau statudol ynghylch y 
gofynion ar Arweinwyr Grwpiau. Dywedodd swyddogion fod y Canllawiau 
Statudol weithiau'n defnyddio geiriau fel 'rhaid' ac weithiau 'dylai' neu 'gall'. 
Pan fydd Cyngor Caerdydd yn ym mynd yn fwy na gofynion y Canllawiau 
Statudol, y rheswm am hynny yw bod gan y Cyngor arfer gorau.  
  

PENDERFYNWYD: 
  
a. Nodi cynnwys yr adroddiad a'r Canllawiau Statudol ac Anstatudol ar gyfer Prif 

Gynghorau yng Nghymru sydd ynghlwm yn Atodiad A.  
b. Nodi cynnwys y pynciau canlynol ar raglen waith y Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd:  
  - Datblygu Protocol Cymorth a Gwasanaethau Ymchwil ar gyfer 

Cynghorwyr  
  - Ystyried a datblygu'r broses adolygu flynyddol.  
c. Nodi y bydd datblygiad y meini prawf ar gyfer y Cynghorydd yn Galw am 

Weithredu yn cael ei ystyried gan Bwyllgor y Cyfansoddiad.  
ch. Nodi'r bwriad i ymgymryd â hunanasesiad o'r swyddogaeth graffu gyda 

chefnogaeth gan y Cadeiryddion Craffu ac Aelodau'r Pwyllgor Craffu i sicrhau 
bod gofynion y canllawiau statudol yn cael eu bodloni. 

  
  
7 :   YMGYNGHORIAD - FFRAMWAITH HUNANASESU SIARTER 

CYMDEITHAS LLYWODRAETH LEOL CYMRU (CLLLC)  
 
Rhoddwyd crynodeb o'r adroddiad i'r Pwyllgor ar y fframwaith hunanasesu 
arfaethedig y bwriedir iddo ddisodli Siarter CLlLC ar gyfer Cynorthwyo a Datblygu 
Aelodau. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau fod CLlLC yn adolygu'r rhestr wirio 
hunanasesu ac yn gofyn am adborth gan Awdurdodau Lleol. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau, sy'n cael eu crynhoi fel a 
ganlyn:  
  

         Mynegodd yr Aelodau y farn nad yw defnyddio'r term 'grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol' yn ddefnyddiol gan nad yw'n golygu'r un peth â 
'nodweddion gwarchodedig'. Mae lefel y gynrychiolaeth yn agored i newid 
mewn etholiadau ac nid yw'n glir a ddylid ei fesur yn erbyn ardal yr ALl neu'r 
DU. Awgrymodd yr aelodau y dylid mewnosod y gair 'traddodiadol' cyn 'heb 
gynrychiolaeth ddigonol'. Awgrymodd yr aelodau hefyd y dylid dileu'r geiriau 
'swyddi cyfrifoldeb penodol lle bynnag y bo modd' gan eu bod yn awgrymu y 
dylai Arweinwyr y Cyngor benodi Aelodau i'w swydd waeth beth fo'u 
cyfeiriadedd gwleidyddol. Dywedodd swyddogion fod annog neu gofrestru 
pobl i rym yn fater i grwpiau gwleidyddol. 

  
         Mynegodd yr Aelodau bryder y gallai cwestiynau yn y ddogfen ymgynghori 

ennyn ymateb syml ie/na a byddai'n agored i ddehongli pa mor ddefnyddiol 
oedd yr ymateb neu faint o ymgysylltu y byddai'r ALl yn gwneud yn y broses. 
Dywedodd swyddogion y bydden nhw'n disgwyl i ymatebion gynnwys 
rhywfaint o esboniad.  
  

         Trafododd yr Aelodau a oedd y Cyngor yn gwneud digon i sicrhau bod pobl 
sy'n ystyried sefyll yn y swydd yn gwneud hynny. Dywedodd swyddogion fod 
gan Gaerdydd boblogaeth fwy amrywiol nag awdurdodau lleol eraill ac mae 



hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr amrywiaeth ehangach ymhlith cynghorwyr. 
Bydd swyddogion yn trafod gyda grwpiau gwleidyddol sut y gallant annog mwy 
o amrywiaeth mewn cynrychiolaeth. Mae swyddogion yn cydnabod yr angen i 
wneud y broses ar gyfer sefyll etholiad fel Cynghorydd mor syml â phosibl.  
  

         Trafododd yr Aelodau a fyddai Hunanasesiad ar gyfer Cynghorwyr yn 
flynyddol. Dywedodd swyddogion fod y Pwyllgor Safonau a Moeseg yn edrych 
ar gylch o ddwy flynedd ar hyn o bryd. Yr arolwg diwethaf oedd yr arolwg 
ymadael yn 2022 a chynigiwyd y nesaf ar gyfer mis Mawrth 2024. Bydd yn 
cynnwys cwestiynau am ymddygiad amhriodol a niwroamrywiaeth.  
  

PENDERFYNWYD: 
  
Nodi'r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad a'r atodiad. 
  
 
8 :   PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL 

(PACGA)– ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT 2024-2025  
 
Rhoddwyd crynodeb o'r adroddiad i'r Pwyllgor, a oedd yn cynnwys manylion y 
cynnydd arfaethedig mewn Cyflog Sylfaenol i Gynghorwyr a chynigion ar gyfer Uwch 
Gyflogau a thâl ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau. Roedd yna gynnig hefyd am 
gyfradd newydd yr awr i aelodau cyfetholedig gyda hyblygrwydd i Swyddogion 
benderfynu pryd roedd y gyfradd fesul awr neu gyfradd diwrnod neu hanner diwrnod 
yn briodol. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau, sy'n cael eu crynhoi fel a 
ganlyn:  
  

         Trafododd yr Aelodau pa mor hawdd oedd cael aelodau cyfetholedig i 
wasanaethu ar bwyllgorau. Dywedodd swyddogion fod aelodau cyfetholedig 
yn cael eu recriwtio mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y pwyllgor. Bydd 
temtasiwn i wasanaethu i'r ALl sy'n talu'r gyfradd uchaf ac mae'r cynnig hwn 
yn ymgais i sicrhau bod y safon yr un fath ledled Cymru.  

  
         Trafododd yr Aelodau y cynnydd mewn tâl a'r gwahaniaethau mewn llwyth 

gwaith ymhlith cynghorwyr. 
  

         Trafododd yr Aelodau anogaeth teithio cynaliadwy a mynegi'r farn y gallai rhai 
Cynghorwyr deimlo'n fwy diogel wrth ddefnyddio eu trafnidiaeth eu hunain na 
thrafnidiaeth gyhoeddus. 
  

PENDERFYNWYD: 
  
a. ystyried cynigion Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn ei 

Adroddiad Blynyddol Drafft ar gyfer 2024-25 a gyhoeddwyd ar 13 Hydref 
2023 ac sydd ynghlwm yn Atodiad A a'r cwestiynau ymgynghori sydd 
ynghlwm yn Atodiad B. 

b. cytuno ar ymatebion priodol i'r cwestiynau ymgynghori i'w cyflwyno i'r 
PACGA.  

c. Dirprwyo awdurdod i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, mewn 
ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, i 
orffen yr ymateb i’r ymgynghoriad a’i gyflwyno i’r PACGA cyn diwedd y 



cyfnod ymgynghori ar 8 Rhagfyr. 
  
 
9 :   DIWEDDARIAD CYFARFOD AML-LLEOLIAD  
 
Rhoddwyd diweddariad i'r Pwyllgor ar y defnydd o drefniadau cyfarfod aml-leoliad y 
Cyngor a pherfformiad system gynadledda'r Cyngor. 
  
Disgrifiodd Gary Jones, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, y gwelliannau a 
wnaed i'r system gynadledda a sut yr aethpwyd i'r afael â materion amrywiol a 
nodwyd trwy ddefnyddio a phrofi. Mae'r Cyngor yn parhau i weithio gyda'r 
contractwyr i sicrhau gwelliant parhaus. Gall y system yn cael ei effeithio gan fethiant 
i osod diweddariadau ar bob dyfais. Bydd y polisi ar gyfarfodydd aml-leoliad yn cael 
ei adolygu yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau, sy'n cael eu crynhoi fel a 
ganlyn:  
  

         Cododd yr aelodau bryderon fod y methiannau yn y system gynadledda yn 
ystod cyfarfodydd cyhoeddus yn gwneud i'r Cyngor edrych yn amhroffesiynol. 
Nodwyd nad oedd materion tebyg wedi codi pan ddefnyddiodd y Cyngor 
Microsoft Teams yn ystod cyfnod clo Covid. Eglurodd swyddogion fod gan 
Teams gyfyngiadau a oedd yn ei gwneud yn anaddas ar gyfer cyfarfodydd 
aml-leoliad ac yn enwedig cyfarfodydd y Cyngor llawn. Mae'r system 
gynadledda yn caniatáu pleidleisio syml ac mae hefyd yn addas ar gyfer 
defnydd iaith ddeuol. Mae profion wedi dangos gwelliant ond mae rhai 
problemau'n parhau, ac ni ellir adnabod beth sy’n eu hachosi. Bydd 
swyddogion yn parhau i weithio gyda'r contractwyr i wella'r system. 

  
         Trafododd yr Aelodau a oedd unrhyw beth mewn deddfwriaeth a oedd yn atal 

y Cyngor rhag annog aelodau i ddod i gyfarfodydd cyhoeddus. Mynegwyd y 
farn bod llawer o resymau pam nad oedd cynghorwyr yn mynychu cyfarfodydd 
yn bersonol ac ni ddylai fod angen i Gynghorwyr fod yn ymddiheuro am 
fynychu o bell. Dywedodd swyddogion fod cynghorwyr yn cael eu hannog i fod 
yn bresennol yn bersonol ond eu bod yn cael ymuno o bell. Mae gan aelodau 
broblemau amrywiol wrth ymuno o bell ac mae angen iddynt roi rhybudd 
digonol i swyddogion os ydynt yn bwriadu gwneud hynny. 
  

         Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth ar faint o gynghorwyr oedd wedi 
lawrlwytho'r ap System Gynadledda yn hytrach nag ymuno drwy'r porwr. 
Dywedodd swyddogion eu bod wedi bod yn annog Cynghorwyr i ddefnyddio'r 
ap oherwydd ei fod yn defnyddio llai o bŵer prosesu na'r porwr ac yn caniatáu 
i aelodau'r cyhoedd ymuno trwy'r porwr. Gellir lawrlwytho'r ap ar ffôn symudol 
yn gyflym iawn. 
  

         Trafododd yr aelodau y problemau parhaus gyda gofyn cwestiynau o bell a 
cheisio eglurhad ar ofynion lled band. Dywedodd swyddogion nad oedd y 
cyfyngiadau lled band yn sylweddol. 
 
 
 
  



PENDERFYNWYD: 
  
Nodi cynnwys yr adroddiad a'r camau sy'n cael eu cymryd i wella'r defnydd o 
gyfarfodydd aml-leoliad y cyngor. 
  
 
10 :   DIWEDDARIAD AR Y RHAGLEN DATBLYGU AELODAU  
 
Rhoddwyd crynodeb o'r adroddiad i'r Pwyllgor a oedd yn ymdrin â dysgu wedi'i 
gwblhau, sesiynau dysgu wedi'u trefnu, pynciau cynllunio dysgu, hyfforddiant yn y 
dyfodol a hyfforddiant gorfodol.  
  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod nifer y Cynghorwyr a oedd wedi cwblhau'r e-
ddysgu Cefnogi Cydraddoldeb yng Nghymunedau Amrywiol Caerdydd bellach yn 77 
(97.47%). Roedd swyddogion wedi cael gwybod nad oedd y cynnig i gynnal Sesiwn 
Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb ar 18 Rhagfyr am 6.30pm ddim yn addas.  
  
Cafodd y Pwyllgor grynodeb o gyfleoedd dysgu yn y dyfodol gan gynnwys Sgiliau 
Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol, PREVENT, y Cyflwyniad i Hawliau Plant a 
chyrsiau Cymraeg. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod y Cyngor yn argymell bod 
angen cwblhau hyfforddiant gorfodol o fewn 6 mis o 25 Mehefin 2023. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau, sy'n cael eu crynhoi fel a 
ganlyn:  
  

         Roedd yr Aelodau'n dymuno gwybod a oedd unrhyw sancsiynau y gellid eu 
rhoi ar waith pe na bai Cynghorwyr yn cwblhau eu hyfforddiant gorfodol o fewn 
6 mis. Mae swyddogion yn cynghori bod y Pwyllgor Safonau a Moeseg wedi 
gwneud argymhellion i'r Cyngor i gwblhau hyfforddiant gorfodol o fewn 6 mis a 
bod cosbau posibl yn cael eu rhoi ar waith. Nid oes cosbau ar waith gan nad 
oes gofyniad statudol i gwblhau'r hyfforddiant. Mae swyddogion yn deall bod 
yr aelodau sydd heb wneud eto yn gobeithio cwblhau'r modiwlau hyfforddi cyn 
gynted â phosibl. 

  
         Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad a oedd unrhyw risg i'r Cyngor pe bai 

Cynghorydd wedi gwneud camgymeriad oherwydd nad oeddent wedi cwblhau 
eu hyfforddiant. Dywedodd swyddogion pe bai cwyn yn cael ei gwneud yn 
erbyn cynghorydd, byddai'r Ombwdsmon yn archwilio'r hyfforddiant yr oeddent 
wedi'i dderbyn. Pe na bai cynghorydd wedi cwblhau hyfforddiant, gallai gyfrif 
yn ei erbyn. Rhaid i gynghorwyr gydymffurfio â'r gyfraith mewn perthynas â 
chydraddoldeb a diogelu data. Os darperir hyfforddiant, dylai leihau'r risg i'r 
Cyngor. 
  

         Dywedodd swyddogion y byddai'r Cyngor yn adolygu pa hyfforddiant ddylai 
fod yn orfodol ar ôl 26 Rhagfyr 2023. 
  

PENDERFYNWYD:  
  
a. I nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad; 
b. Nodi unrhyw gynnwys hyfforddi cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol 

ychwanegol a fyddai o fudd i'w defnydd o'r cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol 
wrth ymgysylltu â'u cymunedau.  



c. Cymeradwyo bod yr argymhellion canlynol yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w 
cymeradwyo:  

  i. Mae'r Strategaeth Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig 2019-22 yn cael 
ei diwygio fel y dangosir yn Atodiad A ar unwaith.  

  ii.  cynnal adolygiad o'r Strategaeth Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig 
gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a'i gyflwyno i'r Cyngor i'w 
gymeradwyo yn 2024.  

ch. Cwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol sy’n ddyledus a nodwyd fel rhan o'r 
Ymsefydlu Aelodau o fewn 6 mis i 25 Mehefin 2023 pan gymeradwyodd y 
Cyngor ddiwygio'r Cod Ymddygiad Aelodau. 

  
  
11 :   DIWEDDARIAD AR Y GWASANAETH YMHOLIADAU AELODAU  
 
Rhoddwyd crynodeb o'r adroddiad i'r Pwyllgor ar y cynnydd sy'n cael ei wneud i 
ddatblygu'r defnydd o'r System Ymholiadau Aelodau (SYA). Rhoddwyd gwybod i'r 
aelodau fod system Halo bellach wedi'i hymgorffori. Roedd trafodaethau wedi eu 
cynnal gyda swyddogion gwasanaeth ynglŷn â lleihau neu ymestyn y cyfnodau ar 
gyfer ymateb i ymholiadau. Dywedodd swyddogion ei bod yn anodd nodi ymholiadau 
y gellid eu hystyried yn rhai digon brys i ofyn am ddyddiad cau o 5 diwrnod, gan eu 
bod naill ai'n wynebu terfynau amser statudol neu amgylchiadau unigol a oedd 
eisoes yn eu gwneud ar frys. Ni ystyriwyd yn fuddiol gwneud ystod eang o 
ymholiadau ar frys. 
  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod gan y system allu adrodd helaeth, ac mae'n bosibl 
asesu sut mae gwahanol feysydd gwasanaeth yn ymateb i ymholiadau, lle mae ôl-
groniadau a'r rhesymau drostynt, a darparu diweddariadau wythnosol i aelodau.  
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau, sy'n cael eu crynhoi fel a 
ganlyn:  
  

         Mynegodd yr aelodau y farn ei bod yn fwy defnyddiol cael ymatebion gan 
swyddogion a enwyd nag o adrannau. Mae swyddogion yn cynghori bod 
cynnwys enwau'r swyddogion yn cael eu harchwilio. Gofynnir i aelodau 
ddefnyddio'r system yn hytrach na chysylltu â swyddogion yn uniongyrchol 
gan fod yr ymholiad yn cael ei golli i'r system fel arall. 

  
         Mynegodd yr aelodau awydd am ddadansoddiad o gostau defnyddio 

darparwyr allanol. Dywedodd swyddogion y gellid darparu taflen ffeithiau ar 
gyfer Aelodau. 

  
PENDERFYNWYD:  
  
I’w nodi: 
  
a. yr ymgynghoriad a'r gwerthusiadau a gynhaliwyd i wella'r SYA.  
b. gweithredu elfen Ymholiadau Aelodau o'r system Rheoli Cwynion 

Corfforaethol, Canmoliaeth ac Ymholiadau  
c. y cynlluniau i gyflawni gwelliannau pellach i'r Gwasanaeth Ymholiadau 

Aelodau.  
ch. y data perfformiad presennol gan y SYA.  
d. y bydd diweddariad pellach ar weithredu'r system newydd yn cael ei 

ddarparu mewn cyfarfod dilynol y Pwyllgor. 
  



  
12 :   GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - GWEITHGAREDDAU A 

CHYMORTH GWASANAETH  
 
Rhoddwyd diweddariad i'r Pwyllgor ar berfformiad Gwasanaethau Democrataidd y 
Cyngor ers y cyfarfod diwethaf ar 6 Chwefror 2023.  
  
Rhoddwyd gwybod i'r aelodau fod Michele Chesterman a Harry Mayo wedi cael eu 
recriwtio i lenwi rolau Gradd 6 a'r gobaith yw recriwtio i rolau eraill unwaith y bydd 
achos busnes llawn wedi'i gymeradwyo. Mae'r Gwasanaethau Democrataidd yn 
gobeithio recriwtio prentis i ddechrau ym mis Ionawr 2024 i weithio ar systemau 
digidol. Ceisir arbedion wrth ddarparu dogfennau printiedig, symleiddio prosesau a 
diwygiadau i amserlenni.  
  
Mae'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd wedi bod yn ymgynghori ag arbenigwr 
allanol ar baratoi cwestiynau ar niwroamrywiaeth ar gyfer Arolwg Aelodau 2023-24. 
Er mwyn gwella ymwybyddiaeth ddemocrataidd, mae cyfres o fideos wedi'u gwneud 
a'u lansio ar dudalen we Cymru gyfan. Cynhaliwyd gweithdy Ymgysylltu 
Democrataidd peilot a gynhaliwyd gan yr Arglwydd Faer gyda Bl3-6 Ysgol Gynradd 
Howardian fel rhan o'r Rhaglen Cenhadon Democratiaeth ac mae 14 ysgol a Phobl 
yn Gyntaf Caerdydd wedi cofrestru ar gyfer digwyddiadau tebyg.  
  
PENDERFYNWYD:  
  
Nodi’r adroddiad. 
  
13 :   BLAENRAGLEN WAITH Y GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD  
 
Rhoddodd Gary Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, yr wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Aelodau am bynciau i'w cynnwys ym Mlaenraglen Waith y Pwyllgor. 
Roedd y rhain yn cynnwys adroddiad blynyddol drafft y Gwasanaethau 
Democrataidd, Protocol Ymchwil Aelodau Etholedig, Arolwg Aelodau Etholedig, 
Protocol TGCh yr Aelodau a Strategaeth Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig. 
  
Trafododd yr Aelodau ddyddiad y cyfarfod nesaf a gwrthdaro posibl â chyfarfodydd 
eraill. Dywedodd swyddogion y byddai dyddiadau amgen, amseroedd cychwyn neu 
agenda gryno yn cael eu harchwilio. 
  
PENDERFYNWYD:  
  
Cymeradwyo Blaenraglen Waith y Pwyllgor.  
  
14 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys. 
  
15 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf i’w gadarnhau. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.17 pm 
 


